

## Hãy Đóng góp Ý kiến về đề nghị của chúng tôi cho Chương trình Đậu xe cho Cư dân (Residential Parking Scheme) tại Lidcombe

Nếu quý vị sống hoặc có nhà ở vùng Lidcombe, chúng tôi muốn biết suy nghĩ của quý vị về đề nghị của chúng tôi nhằm xem xét một Chương trình Đậu xe cho Cư dân tại Lidcombe. Hội đồng Thành phố đã nhận được ý kiến đóng góp của cư dân địa phương về việc gặp trở ngại khi đậu xe kể nhà họ. Để đáp ứng lại ý kiến đóng góp này, chúng tôi đang xem xét Chương trình Đậu xe cho Cư dân tại một số con đường cư dân ở Lidcombe, nhằm mục đích cho đậu xe dọc đường không giới hạn thời gian cho cư dân và giới hạn thời gian cho những người sử dụng khác.



### Chúng tôi muốn biết ý kiến của quý vị

Trong giai đoạn tham vấn cộng đồng, chúng tôi khuyến khích các cư dân đọc bản tài liệu và sau đó hoàn thành bản thăm dò ý kiến. Thời gian nộp lên là vào ngày 7 Tháng 11 cho đến 6 giờ chiều ngày Thứ Sáu, 9 Tháng 12 năm 2022.



### Quý vị có bất cứ thắc mắc nào không?

Kỹ sư Điều hành Giao thông & Vận tải (Executive Engineer Traffic & Transport) của Hội đồng Thành phố luôn sẵn sàng trả lời tất cả thắc mắc của quý vị. Hãy gọi chúng tôi qua số 8757 9000.



### Dịch vụ Thông dịch

Để sử dụng dịch vụ thông dịch viên gọi cho chúng tôi, hãy gọi cho Dịch vụ Thông Phiên dịch Toàn quốc (National Translating and Interpreting Service) qua số 131 450, và yêu cầu họ gọi cho chúng tôi qua số 8757 9000.

### Có ba cách quý vị có thể đóng góp ý kiến về Chương trình Đậu xe cho Cư dân:

- ✉ Hoàn thành việc đóng góp ý kiến trực tuyến tại: <https://haveyoursay.cumberland.nsw.gov.au/residential-parking-scheme>
- ☎ Email ý kiến đóng góp của quý vị đến: [council@cumberland.nsw.gov.au](mailto:council@cumberland.nsw.gov.au)
- ✉ Gửi thư ý kiến đóng góp của quý vị đến: The General Manager, Cumberland City Council  
PO Box 42, Merrylands NSW 2160.

Muốn biết thêm thông tin về việc tham vấn này và tài thông tin về Chương trình Đậu xe cho Cư dân được đề nghị, hãy quét mã QR dưới đây.



### Scan here for your translation

번역은 여기를 스캔하십시오.

扫描二维码查看中文翻译。

तपाईंको भाषामा अनुवादित पुस्तिका हेर्न यहाँ  
स्क्रान गर्नुहोस्।

ابحث هنا عن ترجمتك.

Muốn có bản dịch, hãy gọi quét ở đây.